

# ที่สปอร์ตเลื่อนลงออกจอ ไปเป็นมิ.ย.รอทำแผนให้ชัด

ที่สปอร์ต ที่วีดิทัศน์ หมายเลข 7 ขยับเวลาทดลองออกอากาศ จากเดือน พ.ค.เป็น มิ.ย.นี้ หลังต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยในการรวบรวมความเห็นจากสื่อต่างๆ นำมาทำเป็นแผนงานเพื่อ ★ มีต่อหน้า 14

## ที่สปอร์ต

☆ ต่อจากหน้า 13

ไม่ให้กระทบกับธุรกิจของช่องอื่นๆ “บ๊ิกก้อง” ดร. ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. ระบุทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการ ไม่ได้มีปัญหาอื่นใด นอกจากนี้ยืนยันแผนกีฬาได้เชียร์ทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกและพาราลิมปิก โตเกียว 2020 ผ่านทางช่องที่สปอร์ตแน่นอน ส่วนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ที่จังหวัดตราด ซึ่งกทท. ส่งระงับไปก่อนหน้านี้เพราะโควิด-19 ยังระบาดหนัก ต้องปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ ด้วยการจัดแยกชนิดกีฬาแก่สถานการณ์ไปก่อน

“บ๊ิกก้อง” ดร. ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า สำหรับที่สปอร์ต ที่วีดิทัศน์ หมายเลข 7 ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เห็นชอบให้ กทท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการทดลองออกอากาศได้ตั้งแต่เดือนพ.ค.2564 โดยให้เริ่มทดลองออกอากาศเป็นเวลา 6 เดือนก่อนนั้น ถึงเวลานี้จำเป็นต้องขยับเวลาทดลองออกอากาศไปเป็นเดือน มิ.ย.นี้ หลังต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยในการรวบรวมความเห็นจากสื่อต่างๆ นำมาทำเป็นแผนงาน เพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจของช่องอื่นๆ

“การดำเนินการของช่องที่สปอร์ต ในระบบที่วีดิทัศน์ หมายเลข 7 ทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการ ไม่ได้มีปัญหาอื่นใด นอกจากนี้ ยืนยันว่าแผนกีฬาจะเข้าร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทย ในมหกรรมกีฬา

โอลิมปิก โตเกียว 2020 ระหว่างวันที่ 23 ก.ค.-8 ส.ค. 2564 และมหกรรมกีฬาพาราลิมปิก โตเกียว 2020 ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.-5 ก.ย.2564 ผ่านทางช่องที่สปอร์ตแน่นอน” ดร. ก้องศักดิ์กล่าว

ผู้ว่าการ กทท. กล่าวต่อว่า หลังจาก กทท. ได้หารือกับจังหวัดตราด ให้ระงับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 23 พ.ค.-5 มิ.ย. 2564 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” ระหว่างวันที่ 8-14 มิ.ย. 2564 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างต่อเนื่องนั้น ในเรื่องนี้จากการพูดคุยกับจังหวัดตราด ล่าสุด จำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ ด้วยการจัดแยกชนิดกีฬาแก่สถานการณ์ไปก่อน

“สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสุดวิสัย ไม่มีใครอยากให้ออกมาเช่นนี้ ดังนั้นกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” จึงต้องปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ จัดแยกชนิดกีฬาเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยเฉพาะกิจ โดยจะดูว่าจังหวัดใดเหมาะที่จะจัดกีฬาใดบ้าง ซึ่งในส่วนของการกีฬากลางแจ้งสามารถที่จะจัดได้ก่อนอาจจะจำกัดคนดูหรือแข่งขันแบบปิด ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะต้องมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน” ดร. ก้องศักดิ์กล่าวในตอนท้าย

## ทีสปอร์ตเลื่อนออกอากาศมิ.ย. เร่งรวมข้อมูลวันกระทบชองอื่น

ทีสปอร์ต ทีวีดิจิทัล หมายเลข 7 ชัย เวลาทดลองออกอากาศ จากเดือนพ.ค. เป็น มิ.ย.นี้ หลังต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยในรวบรวมความเห็นจากสื่อต่างๆ นำมาทำเป็นแผนงาน เพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจของชองอื่นๆ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. ระบุ ทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการ ไม่ได้มี ปัญหาอื่นใดนอกจากนี้ ยืนยันแฟนกีฬาได้เชียร์ทัพ นักกีฬาไทยในโอลิมปิก และพาราลิมปิก โตเกียว 2020 ผ่านทางชองทีสปอร์ตแน่นอน ส่วนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ที่จังหวัดตราด ซึ่งกทท.สั่งระงับไปก่อนหน้านี้ เพราะโควิด-19 ยังระบาดหนัก ต้องปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ ด้วยการ จัดแยกชนิดกีฬาแก่สถานการณ์ไปก่อน

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า สำหรับ ทีสปอร์ต ทีวีดิจิทัล หมายเลข 7 ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เห็นชอบให้ กทท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการทดลองออกอากาศได้ ตั้งแต่เดือนพ.ค. 2564 โดยให้เริ่มทดลองออกอากาศเป็นเวลา 6 เดือนก่อนหน้านี้ เป็นที่ที่จะต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยในรวบรวมความเห็นจากสื่อต่างๆ นำมาทำเป็นแผนงาน เพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจของชองอื่นๆ

“การดำเนินการของชองทีสปอร์ต ในระบบทีวีดิจิทัล หมายเลข 7 ทุกอย่างยังอยู่ใน

กระบวนการ ไม่ได้มีปัญหาอื่นใดนอกจากนี้ ยืนยันว่า แฟนกีฬาจะได้ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 ระหว่างวันที่ 23 ก.ค.- 8 ส.ค. 2564 และมหกรรมกีฬาพาราลิมปิก โตเกียว 2020 ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. - 5 ก.ย. 2564 ผ่านทางชองทีสปอร์ตแน่นอน” ดร.ก้องศักดิ์ กล่าว

ผู้ว่าการกทท. กล่าวต่อว่า หลังจาก กทท. ได้หารือกับจังหวัดตราด ให้ระงับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 23 พ.ค.-5 มิ.ย. 2564 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” ระหว่างวันที่ 8-14 มิ.ย. 2564 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศไทย ยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างต่อเนื่องนั้น ในเรื่องนี้ จากการพูดคุยกับจังหวัดตราดล่าสุด จำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ ด้วยการ จัดแยกชนิดกีฬาแก่สถานการณ์ไปก่อน

“สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสุดวิสัย ไม่มีใครอยากให้ออกมาเช่นนี้ ดังนั้น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” “จึงต้องปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ จัดแยกชนิดกีฬา เป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยเฉพาะกิจ โดยจะดูว่าจังหวัดใดเหมาะที่จะจัดกีฬาได้บ้าง ซึ่งในส่วนชองกีฬากลางแจ้ง สามารถที่จะจัดได้ก่อน อาจจะจำกัดคนดู หรือแข่งขันแบบปิด ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด จะต้องมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน” ดร.ก้องศักดิ์ กล่าวในตอนท้าย